

การปฏิรูปศาสนา (Reformation)

การปฏิรูปศาสนา คือ ขบวนการปฏิรูปโดยคริสตชนกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของศาสนจักร ทำให้เกิดการต่อต้านและความแตกแยกของศาสนาคริสต์ ที่เดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่พระสันตะปาปาที่โรม พวกที่ต่อต้านเรียกตนเองว่าพวกปฏิรูปโดยการปฏิเสธพระสันตะปาปาและวาติกัน มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากการใช้อำนาจบริหารของพระสันตะปาปา (**การแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักร**)แต่ศาสนจักรไม่ยอมรับความคิดและข้อเสนอแนะจึงนำมาสู่ความขัดแย้ง

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นโดย **มาร์ติน ลูเธอร์** นักบวชชาวเยอรมันทำการประท้วงศาสนจักรโดยปิดประกาศ **ญัตติ 95 ข้อ** (Ninety-Five Theses) **โจมตีเรื่องการขายใบไถ่บาปและความเลื่อมใสของนักบวชที่กระทำผิดศีลธรรมจรรยา**

รวมถึงการที่ประชาชนเบื่อหน่ายวิธีการดำรงชีวิต ความฟุ้งเฟ้อของบาทหลวง และการซื้อ-ขายตำแหน่งของพระชั้นผู้ใหญ่ และการตีความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ตลอดจนกลุ่มชาตินิยมที่เริ่มก่อตัวขึ้นเริ่มต่อต้านอำนาจทางการเมืองของสันตะปาปาที่ครอบงำกษัตริย์และผู้ปกครองดินแดนต่างๆในยุโรป

(ขณะนั้น พระสันตะปาปาโอที่ 10 ทรงระดมเงินทุนเพื่อนำไปสร้างมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ที่วาติกัน) มาร์ติน ลูเธอร์ ถูกขับไล่ออกจากศาสนจักรหรือที่เรียกว่า "บัพพาชนียกรรม" แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากขุนนางและชนชั้นล่างที่ไม่พอใจพระสันตะปาปา ความเจริญทางวิทยาการทำให้มีการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงคำสอนทางศาสนาและช่วยกันตรวจสอบคำสอนของบาทหลวงที่อาจบิดเบือนไป

เกิดลัทธิใหม่ที่เรียกว่า "ลูเธอร์" (Lutherism) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนิกายโปรเตสแตนต์ คำว่า โปรเตสแตนต์ มาจากคำว่า Protestant แปลว่า **ผู้ประท้วง** เชื่อว่า **มนุษย์ทุกคนติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรง** เน้นศรัทธาและการปฏิบัติตามหลักศาสนา

ผู้ที่มีบทบาทในการปฏิรูปในดินแดนอื่นๆ ได้แก่

- จอห์น คาลวิน (นิกายคาลวินหรือคาลแวงในสวิตเซอร์แลนด์) เน้นการปฏิบัติตามคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลอย่างเคร่งครัด
- พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ทรงตั้งนิกายแองกลิกันเพราะทรงต้องการหย่าร้างกับพระราชินีแคทเธอรีนเพื่ออภิเษกสมรสใหม่ กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักรในอังกฤษ
- นิกายคาลแวงเผยแพร่อย่างรวดเร็วในยุโรปโดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ในสกอตแลนด์เรียกว่าเพรสไบทีเรียน ในอังกฤษ เรียกว่า พิวริตัน ในฝรั่งเศสเรียกว่า ฮูเกอโน เป็นต้น
- ในขณะเดียวกันก็เกิดกลุ่มนิกายที่ต่อต้านการปฏิรูปศาสนา เช่น นิกายเยซูอิต ถือเป็นปฏิรูปร้อนของฝ่ายคาทอลิก รวมทั้งจัดการประชุมสภาที่เมืองเทรนต์เพื่อปรับปรุงและกำหนดหลักการในคาทอลิกทำให้นิกายโรมันคาทอลิกกลับมาเป็นที่เคารพนับถือในแถบยุโรปอีกครั้ง

ผลกระทบ

การนับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปแบ่งออกเป็น 2 นิกายอย่างชัดเจน คือ

